

Cuộc họp phản hồi của cộng đồng về Apple Health Expansion Tháng Tám, 2024

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Xem [ghi âm trên webinar](#) hoặc xem [các trang trình bày](#) (hiện có trong **9 ngôn ngữ**).

Thông Tin Cơ Bản

Vào ngày 26 Tháng Tám, 2024, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA) đã tổ chức một cuộc họp phản hồi của cộng đồng nhằm thu thập ý kiến đóng góp về chính sách quản lý đăng ký ngắn hạn đối với Apple Health Expansion. Dưới đây là các câu hỏi và câu trả lời được nhấn mạnh trong suốt cuộc họp phản hồi của cộng đồng.

Để biết thông tin cập nhật về việc đăng ký Apple Health Expansion, hãy xem [thông báo đăng ký](#).

Phương án hai trong trang sẽ có giới hạn ở thu nhập và tình trạng nhập cư của cá nhân không?

Để hội đủ điều kiện hưởng Apple Health Expansion, bất kể phương án nào được chọn, một cá nhân phải đáp ứng yêu cầu về thu nhập và tình trạng nhập cư cùng với tất cả các yếu tố khác của việc hội đủ điều kiện. Tham khảo [trang trình bày ngắn gọn](#) để xem phương án hai.

Nếu một cá nhân không đăng ký chương trình sức khỏe đủ điều kiện (QHP), họ sẽ còn hội đủ điều kiện hưởng Apple Health Expansion không?

Có, một cá nhân vẫn còn hội đủ điều kiện hưởng Apple Health Expansion cho dù họ không đăng ký QHP bởi vì việc hội đủ điều kiện hưởng chương trình không phụ thuộc vào quá trình họ đăng ký chương trình QHP. Những người nộp đơn xin hưởng Apple Health Expansion và bị từ chối do số lượng giới hạn đăng ký, họ có thể chọn mua một chương trình Cascade Care QHP.

Cho dù đã đạt số lượng giới hạn đăng ký, các cá nhân vẫn có thể nộp đơn xin hưởng Apple Health Expansion không?

Có. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân vẫn tiếp tục nộp đơn xin hưởng Apple Health Expansion cho dù đã đạt số lượng giới hạn đăng ký. Các cá nhân bị từ chối do số lượng giới hạn đăng ký sẽ là một thành phần trong số đơn được chọn ngẫu nhiên khi chương trình hiện còn chỗ trống.

Mặc dù Apple Health Expansion đã đạt số lượng giới hạn đăng ký, nhưng vẫn còn có phương án cho các cá nhân nộp đơn xin hưởng bảo hiểm y tế! Xem các phương án tại hca.wa.gov/apple-health-non-citizens.

Bao nhiêu người hiện đang được Apple Health Expansion bao trả và mỗi quận có bao nhiêu người được đăng ký?

Xem [bảng điều khiển việc hội đủ điều kiện của thân chủ Apple Health](#) bao gồm dữ liệu đăng ký Apple Health Expansion và tất cả các chương trình Apple Health khác.

Danh sách chờ hiện tại kéo dài bao lâu?

Không có danh sách chờ hiện tại đối với Apple Health Expansion vì chúng tôi vẫn còn tìm hiểu các phương án về danh sách chờ dài hạn dựa trên Công Nghệ Thông Tin (IT).

Bao nhiêu người đã bị từ chối do số lượng giới hạn đăng ký?

Kể từ ngày 29 Tháng Tám, 2024, 6,857 cá nhân đã bị từ chối bảo hiểm Apple Health Expansion do số lượng giới hạn đăng ký cho cả Tổng Thu Nhập Được Điều Chính Đã Sửa Đổi (MAGI) và nhóm Classic.

Bao nhiêu người nộp đơn xin đã bị từ chối vì một ngôn ngữ thường dùng khác với Tiếng Anh hoặc Tiếng Tây Ban Nha?

Kể từ ngày 29 Tháng Tám, 2024, 360 người nộp đơn trình bày bằng một ngôn ngữ khác với Tiếng Anh hoặc Tiếng Tây Ban Nha đã bị từ chối do số lượng giới hạn đăng ký. **Lưu ý:** Do một số ngôn ngữ cho thấy ít hơn 10 cá nhân, nên chúng tôi không liệt kê các ngôn ngữ để bảo vệ quyền riêng tư của thân chủ.

Có mốc thời gian để chuyển tiếp từ chiến lược quản lý đăng ký ngắn hạn sang danh sách chờ dựa trên Công Nghệ Thông Tin (IT) không?

Không có mốc thời gian hiện tại nào để lập danh sách chờ dựa trên Công Nghệ Thông Tin (IT). HCA và các cơ quan đối tác đang làm việc thông qua các phương án để xác định giải pháp khả thi nhất cho danh sách chờ dựa trên Công Nghệ Thông Tin (IT).

Tần suất chọn ngẫu nhiên diễn ra trong chính sách đăng ký ngắn hạn hiện tại?

Chúng tôi vẫn đang xác định tần suất chọn ngẫu nhiên cho chính sách đăng ký ngắn hạn. Chọn ngẫu nhiên sẽ phụ thuộc vào tần suất các chỗ còn trống và ngân quỹ hiện có. Điều quan trọng cần nhớ là ngân sách chương trình của HCA có hạn.

Việc đăng ký có hạn để bảo đảm ngân sách cho Apple Health Expansion không bị chi quá mức. HCA sẽ đánh giá chi phí của chương trình hàng tháng để xác định thời điểm chúng tôi có thể mở đăng ký.